
sþ. 232. Fyrirspurn [111. mál]
til samgöngumálaráðherra um bifreiðaferju á Hvalfjörð.

Frá Benedikt Gröndal.

Hvað líður athugun á hugsanlegri bifreiðaferju á Hvalfjörð, sem fé var veitt
til á fjárlögum ársins 1965?


